

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

MDOC THAY ĐỔI THÓI QUEN LÀM ĐẸP CỦA NAM GIỚI

MdoC là thương hiệu chăm sóc da dành riêng cho nam được thành lập năm 2005, có phòng thí nghiệm và nhà máy đặt tại Thủ đô Seoul Hàn Quốc, một trong những cái nôi làm đẹp của Châu Á và thế giới.

Với hơn 15 năm xây dựng và thúc đẩy thói quen chăm sóc cơ thể của nam giới, thương hiệu mỹ phẩm MdoC đã góp phần thay đổi diện mạo và chất lượng cuộc sống của hàng triệu nam giới toàn cầu.

Cùng tuyên ngôn “am hiểu làn da phái mạnh”, MdoC luôn tiên phong nghiên cứu và phát triển những sản phẩm chuyên biệt giúp khơi nguồn cảm hứng làm đẹp cho nam giới tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sự xuất hiện của MdoC Việt Nam là một bước khởi đầu quan trọng trong công cuộc khẳng định phong cách và bản lĩnh đàn ông Việt. Giúp nam giới Việt phá bỏ định kiến trong chăm sóc da nói riêng và làm đẹp nói chung. Từ đó phát huy tối đa năng lực và vẻ đẹp tiềm ẩn của bản thân để tự tin tỏa sáng và đi đến thành công.

Các dòng sản phẩm chuyên biệt cho da mặt của MdoC thu hút phái mạnh bởi nó đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ làm sạch, trị mụn, cấp ẩm, se khít lỗ chân lông đến làm sáng da, chống lão hóa,... Giúp nam giới Việt khắc phục tất cả những vấn đề của làn da. Ngoài ra, thương hiệu còn đa dạng danh mục sản phẩm để chăm sóc phái mạnh một cách toàn diện hơn với các dòng đặc trị chăm sóc cơ thể và cả những vùng da nhạy cảm.

Nam giới Việt Nam ngày nay đều xây dựng cho mình một vẻ ngoài phong cách, rắn rỏi, đầy nam tính để tự tin và thành công hơn. Cùng với đó, để chinh phục nửa thế giới mê cái đẹp, nam giới Việt cũng phải đầu tư cho hình ảnh của bản thân chẵn chu hơn.

Không dừng lại là một thương hiệu mỹ phẩm, MdoC còn được dàn sao Người ấy là ai và diễn viên Quốc Trường sử dụng như một “item fashion” trong cuộc sống hằng ngày nhờ thiết kế vô cùng bắt mắt và nam tính. Chính vì vậy, trong mùa lễ hội cuối năm này, mỹ phẩm MdoC sẽ là món quà tuyệt vời mà chị em phụ nữ có thể dành tặng cho người đàn ông của mình.

“Chúng ta thay đổi để thành công, vậy tại sao không làm?” – MdoC đồng hành cùng phái nữ thay đổi thói quen làm đẹp của nam giới Việt!

* Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Chị Lê Kim Ngân

Phụ trách truyền thông MdoC Việt Nam

Điện thoại: 098 168 16 34

E-mail: nganle@tthvietnam.vn